



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TỪ SEATTLE DEPARTMENT OF NEIGHBORHOODS (SỞ QUẢN LÝ KHU VỰC SEATTLE)

ĐỀ CÔNG BỐ NGAY:

Liên hệ: Rebecca Frestedt, 206-684-0226; rebecca.frestedt@seattle.gov
Lois Maag, 206.615.0950; lois.maag@seattle.gov

Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế công bố các ứng viên cho cuộc bầu cử hàng năm

SEATTLE (Ngày 29 tháng 10 năm 2019) – Cuộc bầu cử Hội Đồng Thẩm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế 2019 sẽ được tổ chức vào Thứ Ba, ngày 19 tháng 11, từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại Bush Asia Hotel (409 Maynard Avenue South) trong phòng họp tầng plaza. Chúng tôi khuyến khích các thành viên cộng đồng đã ghi danh cho [cuộc bầu cử](#) này tới tham gia bỏ phiếu.

Có ba vị trí hội đồng được bầu cử:

- Vị Trí #1 dành cho Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Tài Sản hoặc Nhân Viên
- Vị Trí #2 dành cho Cư Dân, Người Thuê Nhà, Thành Viên Cộng Đồng
- Vị Trí #4 dành cho Cư Dân, Người Thuê Nhà, Thành Viên Cộng Đồng

Việc đề cử đã kết thúc vào Thứ Ba, ngày 22 tháng 10 và có bảy ứng viên đã được đề cử. Thông tin về các ứng viên được cung cấp dưới đây, và sẽ được cung cấp tại nơi bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

3 ứng viên đang ứng cử vào Vị Trí #1 dành cho Chủ Doanh Nghiệp, Chủ Sở Hữu Tài Sản hoặc Nhân Viên

Tuyen Than là một chủ doanh nghiệp, cư dân và người tổ chức trong cộng đồng. Cô quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa và lịch sử của Khu Phố Quốc Tế Trung Hoa. Nếu được bầu, cô cho biết cô sẽ cung cấp các ý kiến dựa trên chuyên môn thiết kế đồ họa và thông qua lăng kính công lý xã hội.

Russ Williams làm việc cho một công ty hợp đồng, có vị trí tại Little Saigon. Anh tin rằng duy trì văn hóa sẽ giúp ích cho sự bảo tồn văn hóa của một cộng đồng, cũng như nền kinh tế địa phương, và các tòa nhà lịch sử giúp duy trì cảm giác về sự lâu dài và di sản cho Khu Phố Quốc Tế Trung Hoa. Russ hiện đang phục vụ nhiệm kỳ đầu trong Hội Đồng.

Tanya Woo lớn lên trong cộng đồng Khu Phố Quốc Tế Trung Hoa. Cô muốn tiếp tục truyền thống phục vụ lâu đời của gia đình mình trong khu dân cư. Cô có chuyên môn về truyền thông, nhưng hiện tập trung vào xây dựng lại Louisa Hotel có giá trị lịch sử. Cô đã giúp phục hồi tòa nhà và bảo tồn thuộc tính về kiến trúc và lịch sử của nó, bao gồm cả bức bích họa nhạc jazz Mỹ Gốc Phi thời cảm đoán. Cô hiểu rõ tầm quan trọng của việc

tôn trọng quá khứ đồng thời giúp cho các tòa nhà lâu đời được hữu dụng cho tương lai. Cô hiện phục vụ trong hội đồng, với tư cách người được chỉ định, để phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ cho một vị trí bị bỏ trống.

2 ứng viên đang ứng cử vào Vị Trí #2 dành cho Cư Dân, Người Thuê Nhà, Thành Viên Cộng Đồng

Lizzy Baskerville là giám đốc công viên cho Danny Woo Community Garden. Cô mong muốn được áp dụng kinh nghiệm của mình với vai trò là thành viên cộng đồng và ứng viên trước đây của hội đồng vào việc hỗ trợ thiết kế phù hợp với văn hóa và phát triển công bằng. Cô có chứng chỉ về cả kiến trúc sư và kiến trúc về phong cảnh.

Matt Chan hỗ trợ nhiều tổ chức trong khu dân cư nơi ông làm tình nguyện viên, bao gồm hợp tác với các tờ báo thuộc cộng đồng, InterimCDA và Wing Luke Museum. Ông quan tâm đến việc phát triển trong đó có cân nhắc đến ý kiến cộng đồng, lịch sử thiết kế mỹ học, và phúc lợi của khu dân cư. Ông muốn nâng cao nhận thức rằng khu dân cư không chỉ là một điểm du lịch và giúp bảo tồn lịch sử của nó.

2 ứng viên đang ứng cử vào Vị Trí #4 dành cho Cư Dân, Người Thuê Nhà, Thành Viên Cộng Đồng

M. Faye Hong là cố vấn cao cấp của Hop Sing Tong Association và Lee Family Association. Ông là thành viên hội đồng của Chinatown Gate Foundation và Chong Wa Benevolent Association. Ông cũng là Phó Chủ Tịch của Dr. Sun Yat Sen Foundation và quản lý tài sản cho Yick Kong Corp. Ông từng là chủ của hai nhà hàng ở Chinatown, Atlas Café và House of Hong.

Henry Liu sinh ra và lớn lên tại Seattle và có mối quan hệ lâu đời với cộng đồng Khu Phố Quốc Tế Trung Hoa. Anh làm việc trong khu dân cư với vai trò người tổ chức cộng đồng, và tại đó anh tổ chức các hoạt động hàng ngày cho cư dân trong bảy tòa nhà chung cư. Anh muốn được phục vụ trong Hội Đồng để phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực và tạo điều kiện cho các cư dân và thành viên cộng đồng có được tinh thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân cao hơn đối với các khu dân cư.

Đặc tính đặc biệt của Khu Phố Quốc Tế Trung Hoa được thừa nhận và bảo vệ bởi Sắc Lệnh của Thành Phố. Năm 1973, Thảm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế được lập ra để bảo tồn, bảo vệ và nâng cao các tính chất về văn hóa, kinh tế và lịch sử của Khu Phố. Hội Đồng gồm có bảy thành viên - năm người trong số đó được bầu ra bởi cộng đồng Khu Phố Quốc Tế Trung Hoa và hai người được Thị Trưởng chỉ định. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội Đồng là hai năm, và các thành viên có thể phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp. Để tìm hiểu thêm về cuộc bầu cử và Thảm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế, vui lòng truy cập seattle.gov/neighborhoods/preservation/id.htm/.

Các thành viên hội đồng hiện tại là Stephanie Hsie (Chủ Tịch), Sergio Legon-Talamoni, Yuko Kunugi, Russ Williams, Tanya Woo và Andy Yip (Phó Chủ Tịch). Có một ghế trống trong Hội Đồng đang chờ Thị Trưởng chỉ định. Nhiệm kỳ cho Bà Woo, Ông Williams và Bà Kunugi kết thúc vào tháng 11 năm 2019.

###

Hội Đồng Thảm Định Đặc Biệt Trong Khu Phố Quốc Tế được điều phối bởi Historic Preservation Program (Chương Trình Bảo Tồn Lịch Sử) của Seattle Department of Neighborhoods (Trung Tâm Các Khu Phố Tại Seattle).